

คู่มือมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	
งานที่ให้บริการ	คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของประชาชน ที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑. ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์

<b>ขอบเขตการให้บริการ</b>	
<b>สถานที่/ช่องทางการให้บริการ</b>	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b>
<p>๑. ติดต่อด้วยตนเองโดยตรงที่ ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐</p> <p>๒. หน้ากระดานเว็บบอร์ด เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p><a href="http://www.phetchabunpao.go.th">www.phetchabunpao.go.th</a></p> <p>๓. เฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p><a href="https://www.facebook.com/phetchabunpao.go.th">www.facebook.com/phetchabunpao.go.th</a></p> <p>๔. โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๒-๓๐๒๐ ต่อ ๒๐๒</p> <p>๕. โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๒๐</p>	<p>ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</p>

<b>การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล</b>
<p>๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น</p> <p>๓. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้ นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์</p>

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็ได้ โดยเพียงแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบในหน้าเว็บ <https://www.phetchabunpao.go.th>

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ว่า ข้อมูลของตนจะถูกนำไปใช้ทำอะไร

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิยื่นคำร้อง ขอลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตนได้ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการส่งต่อหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อสาธารณะแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะดำเนินการ แจ้งให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยื่นชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์